
 
 

 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาความคืบหนาในการลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน 
และจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม  

 
  

    

    
    
  

       
 

 เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๖ โดยมี  
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทําหนาที่ประธานในการประชุม โดยเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม 
Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้  

  ◊ พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา 
           พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ
ปฏิรูปประเทศฯ กลาววา คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการพิจารณาแนวทางการจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายในการบูรณาการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของประเทศ โดยรวมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัด 
โครงการเสวนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบขอจํากัดดานกฎหมายอันเปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศของเด็กนักเรียน 
เพื่อใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดรวมกันวิพากษและเติมเต็มในการระดมความคิดเห็น โดยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ไดรับจากการ
เสวนาเสนอตอรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป และคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณากําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา  
ณ จังหวัดเชียงใหม โดยมีประเด็นเก่ียวกับการแกปญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ  
การบริหารระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล และการพฒันาเด็กปฐมวัยดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ EF 
 

    ◊ พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
        นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิ การ ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดม ี
การพิจารณาการเตรียมการจัดเสวนา เร่ือง “ความตองการจําเปนพื้นฐานของนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ํา” 
และไดพิจารณารางกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม  
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนยบริการผูสูงอายุปยะมาลย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖  



 
 

ภาพ/ขาว โดย ณัฐกานต - ธวัชชัย 

และคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ ตามที่ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงควรปรับเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมาธิการ เปน คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการเรียนรู 
และการศึกษาเอกชน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

  ◊ พิจารณาความคืบหนาการเตรียมความพรอมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนาของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม 
                       นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กลาววา ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดมีกําหนดการ
เดินทางศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการเสวนา  
ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยแบงเปน ๒ ชวง โดยชวงแรกจะเปนพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับครูดีของแผนดิน และบรรยายพิเศษ 
โดย ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ และชวงที่สองจะเปนการแบงกลุมเสวนายอย ๕ กลุม โดยมีประเด็นการบูรณาการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การจัดตั้งสํานักบริหาร 
การมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรูอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะตามความตองการของเจาของอาชีพและแนวทางการพัฒนา 
สถาบันอาชีวศึกษา การปรับโครงสรางสํานักงาน กศน. มีผลตอการศึกษาอยางไร และความจําเปนพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ํา 
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